

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn năm 2018 và thực hiện .**

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là Chỉ thị số: 04/CT-UBND), đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa( sau đây gọi là Quyết định số: 4455/2017/QĐ-UBND). UBND thị xã Bỉm Sơn xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn năm 2018, với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

##### **1. Mục đích:**

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ để ngăn chặn các vi phạm và thực hiện xử lý giải tỏa, cưỡng chế các vi phạm sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông góp phần xây dựng văn minh đô thị; đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về hành lang an toàn giao thông.

- Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức từ đó xây dựng phong cách sống văn minh đô thị: từng cá nhân, hộ gia đình có ý thức quan tâm xây dựng mỹ quan phố phường, tham gia giữ gìn trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường.

##### **2. Yêu cầu:**

- Các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo: kiểm tra ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm lòng lề đường ,vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, xóa bỏ các điểm rửa xe, biển hiệu, quảng cáo, rao vặt trái phép, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lề đường để kinh doanh, duy trì kết quả giải tỏa, không để tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ sau giải tỏa. Báo cáo kịp thời kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện.

#### **III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:**

##### **1. Công tác tuyên truyền:**

\* Nội dung tuyên truyền:

Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về quy định quản lý sử dụng vỉa hè, đường đô thị; quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuyên truyền Chỉ thị số: 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vi phạm pháp luật và làm mất mỹ quan đô thị. Yêu cầu các hộ dân tự giác tháo dỡ tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các lều quán, bán bình xây dựng, bày bán hàng vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Tuyên truyền đến các hộ dân nội dung không được đậu đỗ xe trên vỉa hè trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ.

*\*Phương pháp tuyên truyền:*

Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh thị xã, các xã phường; tổ chức hội nghị triển khai tại các khu phố thôn xóm, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền tại các cụm đèn tín hiệu và lưu động tại các ngày trọng điểm.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày **22/01/2018** (mỗi tháng thực hiện tuyên truyền 01 đợt).

- Tuyên truyền thông qua hình thức sinh hoạt khu phố, và hình thức ký cam kết giữa các hộ dân với UBND phường ngay từ đầu năm không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông.

**2. Thực hiện công tác quản lý vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đối với các đoạn tuyến không có vi phạm:**

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, Đội kiểm tra quy tắc đô thị, các ban ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thường xuyên kiểm tra đối với các khu vực các đoạn tuyến không có vi phạm về lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (bao gồm cả đoạn tuyến đã xử lý dứt điểm vi phạm) để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp hành vi vi phạm, không để tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông.

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên, liên tục các ngày trong năm.

**3. Ra quân thực hiện xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường vỉa hè bày bán hàng hóa, đặt để biển hiệu, quảng cáo, rao vặt trái quy định:**

Ủy ban nhân dân các xã phường chủ trì phối hợp với đội Kiểm tra quy tắc đô thị, công an Thị xã, phòng Quản lý đô thị tổ chức thực hiện xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn tại trên một số đoạn tuyến, nội dung lộ trình cụ thể như sau:

**3.1. Xây dựng, đề xuất các vị trí cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè không vào mục đích giao thông:**

Tùy theo điều kiện, đặc điểm đối với từng tuyến đường, căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật về quản lý và sử dụng đường đô thị, UBND các xã phường chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị xây dựng các quy định tổ chức sắp xếp lại trật tự vỉa hè, đề xuất các vị trí cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè không vào mục đích giao thông báo cáo UBND thị xã xem xét.

Sau khi được UBND thị xã thống nhất UBND phường triển khai vạch sơn, đóng mốc vị trí phần được cho phép trên thực địa, đồng thời thông báo đến từng hộ dân được biết quy định quản lý để tự giác thực hiện.

\*Phương pháp thực hiện: Tùy theo điều kiện đặc biệt của từng tuyến đường, UBND phường lựa chọn các vị trí cụ thể về kích thước, diện tích, mục đích sử dụng (dùng để bán hàng, dùng để đỗ xe,...) thống nhất với phòng QLĐT, đội KTQTĐT báo cáo UBND thị xã xem xét và thực hiện sơn kẻ vạch.

UBND các xã phường phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc thị xã lập biên bản đến từng hộ gia đình về các nội dung cần thực hiện theo quy định quản lý.

### **3.2. Tổ chức lập biên bản các hành vi, các công trình vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đồng thời vận động, đơn đốc các hộ tự thực hiện:**

Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ trì phối hợp với Công an thị xã Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã, phòng Quản lý đô thị tổ chức lập biên bản đối với các hành vi vi phạm, các công trình vi phạm (bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo trái phép, dựng lều quán, công trình xây dựng không phép, xây dựng trên đất không hợp pháp,...) lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường, trong đó yêu cầu thời hạn tự tháo dỡ. Đồng thời tổ chức vận động vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định quản lý hành lang an toàn giao thông, tự giác tháo dỡ, thu dọn công trình vi phạm, biển quảng cáo, hàng hóa lấn chiếm vỉa hè lề đường.

\* Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày **20/01/2018**.

### **3.3. Công tác ra quân xử lý cưỡng chế, giải tỏa:**

Sau thời gian tuyên truyền, vận động UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ trì tổ chức ra quân và xử lý kiên quyết theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông: Bày bán hàng, lắp dựng bán bình, đặt biển quảng cáo trên vỉa hè, lề đường; Xóa bỏ các điểm rửa xe trái phép, xử lý các trường hợp xe đậu đỗ sai quy định.

## **4. Thực hiện công tác quản lý, xử lý các vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông:**

### **4.1. Tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê lại các đoạn tuyến còn xảy ra vi phạm về sử dụng đất trong hành lang an toàn giao thông đường bộ:**

Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ thực hiện xác định mốc giới hành lang an toàn giao thông đường bộ.

UBND các xã phường phối hợp với đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã thực hiện công tác kiểm tra, rà soát thống kê lại các trường hợp, các đoạn đường còn tồn tại các trường hợp bán bình, lều quán xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đến nay chưa được xử lý dứt điểm. Trọng điểm tập trung trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ.

Thời gian thực hiện: Trong quý I/2018.

### **4.2. Xây dựng phương án xử lý tồn tại các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ**

Tùy theo điều kiện, đặc điểm đối với từng khu vực, hiện trạng sử dụng và lịch sử vi phạm, UBND các xã phường chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị rà soát, xây dựng giải pháp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ còn tồn tại, báo cáo UBND thị xã xử lý nếu vượt thẩm quyền.

\* Thời gian thực hiện: Trong quý 1/2018.

\*Phương pháp thực hiện: Tùy theo tính chất phức tạp, nguồn gốc đặc

điểm của từng khu vực vi phạm, căn cứ theo quy định của pháp luật, UBND các xã, phường có giải pháp lộ trình thực hiện.

**4.3. Lập biên bản các hành vi, các công trình vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ:**

Ủy ban nhân dân các xã phường chủ trì phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị Thị xã, tổ chức lập biên bản đối với các hành vi vi phạm, các công trình vi phạm, trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, lấn chiếm lòng lề đường, đối với các trường hợp còn tồn tại. Vận động các hộ gia đình tự giác tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.

\* Thời gian thực hiện: Tháng 4/2018.

**4.4. Thực hiện xử lý cưỡng chế, giải tỏa hành lang an toàn giao thông:**

Căn cứ các phương án, giải pháp lộ trình thực hiện xử lý đối với từng khu vực, từng đoạn tuyến; UBND các xã phường tổ chức ra quân để thực hiện cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông mà các hộ không tự giác tháo dỡ, tự giác thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

Hình thức thực hiện: Thực hiện từ các đoạn tuyến dễ thực hiện, đến các đoạn tuyến có tính chất phức tạp

\* Thời gian thực hiện: Xong trong quý II/2018.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Công tác thực hiện nhiệm vụ, báo cáo:**

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng lề đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thị xã năm 2018 đặc biệt là tập trung vào các thời điểm có mật độ giao thông tham gia cao như Tết Cổ truyền, các ngày lễ của đất nước..vv. Chủ tịch UBND thị xã Bim sơn giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các số nội dung sau:

#### **1.1. Ủy ban nhân dân các xã, phường:**

Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thị xã, căn cứ chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện trên địa bàn mình; đồng thời chủ tịch UBND các xã phường phải thực hiện nghiêm chức trách nhiệm vụ quy định tại Điều 7, Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng về UBND thị xã (*yêu cầu báo cáo hàng tháng trước ngày 05 của tháng tiếp theo*).

Nhiệm vụ cụ thể tại các phường như sau:

##### *a. Phường Phú Sơn:*

Thực hiện giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lề đường để kinh doanh, tháo dỡ các biển quảng cáo không đúng quy định, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên tuyến Quốc lộ 1A, đường Hai Bà Trưng. Rà soát thực hiện giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường trên tuyến Quốc lộ 1A.

##### *b. Phường Ngọc Trạo:*

Thực hiện giải tỏa đối với các trường hợp bảng biển quảng cáo lắp đặt không đúng quy định, bày bán hàng hoá, xây dựng lều quán bán bình lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, trên tuyến Quốc lộ 1A (trọng điểm là khu vực phía trước Chợ Bim Sơn), khu vực vỉa hè đường Trần Phú đoạn phía trước Điện Lực Bim Sơn, đường Bà Triệu, Nguyễn Văn Cừ, đường Hai Bà Trưng. Rà soát thực hiện giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

*c. Phường Bắc Sơn:*

Thực hiện giải tỏa đối với các trường hợp tự ý dựng lều quán trái phép để kinh doanh buôn bán trong hành lang an toàn giao thông; các biển quảng cáo lắp đặt trái phép, lấn chiếm vỉa hè lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị trên các tuyến: Quốc lộ 1A; đường Bà Triệu, đường Trần Hưng Đạo. Rà soát thực hiện giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 527C (Hồ tùng mậu).

*d. Phường Ba Đình:*

Thực hiện giải tỏa đối với các trường hợp bảng biển quảng cáo lắp đặt không đúng quy định, bày bán hàng hoá lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên tuyến đường Trần Phú; các hộ kinh doanh bán sắt tại ngã 3 công an phường (đường Tôn Thất Thuyết – Đường Trần Hưng Đạo) và các hộ làm lớp khu vực Ngã tư mở sết đường Trần Hưng Đạo.

*e. Phường Lam Sơn:* Thực hiện giải tỏa đối với các trường hợp bảng biển quảng cáo lắp đặt không đúng quy định, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và các hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trên các tuyến đường Trần Phú, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo. Tháo dỡ toàn bộ liếp che, phong bạt trên vỉa hè đường Trần Phú, đường Lê Lợi gây mất mỹ quan đô thị.

Phối hợp với UBND phường Đông Sơn để xử lý đối với các hộ dân thuộc phường Lam Sơn lấn chiếm đất lề đường Lê Lợi, thuộc xóm Sơn Nam, phường Đông Sơn để thực hiện kinh doanh vật liệu xây dựng.

*f. Phường Đông Sơn:* Thực hiện giải tỏa đối với các trường hợp bảng biển quảng cáo lắp đặt không đúng quy định, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và các hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trên các tuyến đường Trần Phú, Lê Lợi. Thực hiện giải tỏa đối với các hộ dân lấn chiếm đất lề đường Lê Lợi để thực hiện kinh doanh vật liệu xây dựng, đỗ xe tại khu vực xóm Sơn Nam.

*g. Xã Hà Lan:* Tập trung tuyên truyền kế hoạch thực hiện của UBND thị xã. Tổ chức phát quang, dọn dẹp cây cối trong phạm vi lòng lề đường các tuyến đường, khơi thông các rãnh thoát nước trên tuyến đường GTNT. Tổ chức giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lề đường, hành lang an toàn tuyến đường Bím Sơn – Nga Sơn (tỉnh lộ 527C) làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, đặt để biển quảng cáo.

*h. Xã Quang Trung:*

Tổ chức giải tỏa đối với các trường hợp bảng biển quảng cáo lắp đặt không đúng quy định, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 217B qua địa bàn xã Quang Trung.

\* Trọng điểm trong dịp tết Nguyên Đán yêu cầu UBND các xã phường khảo sát, bố trí các địa điểm để bán hoa, cây cảnh có yêu cầu sử dụng tạm lòng, lề đường vỉa hè không vào mục đích giao thông báo cáo UBND thị xã xem xét, thống nhất; ngoài các địa điểm khu vực được UBND thị xã thống nhất, yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện giải tỏa cưỡng chế và duy trì chống tái lấn chiếm theo tiến độ thời gian của kế hoạch này.

**1.2. Các phòng ban chức năng thuộc UBND thị xã:**

*a. Phòng Quản lý đô thị:*

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể UBND các xã phường trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch.

- Đầu mỗi tham mưu cho UBND thị xã Bim Sơn kịp thời giải quyết các kiến nghị của UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện. Tham mưu cho UBND thị xã đề nghị sự hỗ trợ của Sở Giao thông vận tải, các đơn vị quản lý đường bộ khi cần thiết.

- Thực hiện công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của UBND các xã phường định kỳ tối thiểu 02 tuần/lần và đột xuất, *báo cáo UBND thị xã kết quả kiểm tra theo Quyết định số: 4455/2017/QĐ-UBND.*

- Tham mưu cho UBND thị xã xây dựng ***Quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ*** trên địa bàn thị xã Bim Sơn ban hành Quý I/2018.

*b. Phòng Văn hóa Thông tin:*

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các xã phường thực hiện Nghị Quyết số: 12 – NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa IX. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn UBND các xã phường, các cơ quan, đơn vị thực hiện quy định quản lý nhà nước đối với quảng cáo ngoài trời. Hướng dẫn viết đặt biển hiệu theo đúng quy định của pháp luật nhất là việc viết đặt biển hiệu tại trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức cá nhân. Chỉ đạo UBND các phường xử lý vi phạm trong việc đặt đũa, treo, gắn biển quảng cáo sai quy định. Định kỳ hàng tháng kiểm tra kết quả thực hiện, báo cáo UBND thị xã.

- Chỉ đạo Trung tâm văn hóa TDTT thị xã tổ chức tuyên truyền lưu động các nội dung về luật giao thông đường bộ trong đó tập trung vấn đề về hành lang an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

*c. Phòng Tài nguyên và Môi trường:*

Thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; tham mưu cho UBND thị xã xử lý và chỉ đạo UBND các xã phường xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông đường bộ.

*d. Đài truyền thanh và truyền hình thị xã:*

- Xây dựng chương trình và thực hiện tuyên truyền thường xuyên về các nội dung luật giao thông đường bộ trong đó tập trung vấn đề về hành lang an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tự giác thực hiện việc giải tỏa vỉa hè, lòng, lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Hướng dẫn các Đài phát thanh các xã phường thực hiện tuyên truyền thường xuyên và liên tục các nội dung kế hoạch này, và thực hiện tuyên truyền các nội dung về luật giao thông đường bộ trong đó tập trung vấn đề về hành lang an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tự giác thực hiện việc giải tỏa vỉa hè, lòng, lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường.

*e. Đội kiểm tra quy tắc đô thị thị xã:*

- Tăng cường lực lượng tham gia cùng với UBND các xã, phường thực hiện tháng cao điểm, tập trung lực lượng triển khai trọng điểm trên các tuyến đường theo kế hoạch của UBND thị xã.

Thường xuyên Kiểm tra và *báo cáo UBND thị xã kết quả kiểm tra theo Quyết định số: 4455/2017/QĐ-UBND.*

- Phân công cán bộ địa bàn, thực hiện kiểm tra hàng ngày để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản xử lý theo thẩm quyền, chuyển hồ sơ đề nghị

UBND phường xử lý vi phạm hành chính (trong trường hợp UBND phường chưa kịp phối hợp xử lý) đồng thời báo cáo UBND thị xã.

*f. Phòng Tài chính – Kế hoạch:*

- Trên cơ sở các quy định của pháp luật về công tác tài chính, tham mưu cho UBND thị xã về kinh phí hỗ trợ thực hiện giải tỏa, cưỡng chế các vi phạm theo quy định hiện hành.

- Không cấp phép đăng ký KD cho các hộ mà mặt bằng không đủ điều kiện hoạt động gây ảnh hưởng đến ATGT ( như sửa xe ô tô, bán VLXD...vv)

*g. Phòng Nội vụ:*

- Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND thị xã hình thức khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động tự giải tỏa, cưỡng chế vi phạm.

- Xem xét tham mưu cho chủ tịch UBND thị xã hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu không tổ chức thực hiện, thực hiện không nghiêm kế hoạch của UBND thị xã, tham mưu kịp thời xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã phường theo QĐ số 4455/2017/QĐ-UBND

**1.3. Công an thị xã:**

Tổ chức tuyên truyền lưu động và tại các cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông.

Tăng cường xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm dừng đỗ xe trái phép, rửa xe trên tuyến Quốc lộ 1A dưới lòng đường; xe quá tải quá khổ, xe trở vật liệu XD, đất không tre bạt, xe vi phạm đậu đỗ xe trái phép trên vỉa hè ...vv, đặc biệt là trên các tuyến Quốc lộ 1A; đường Trần Phú, đường Bà Triệu và các trường hợp đậu đỗ xe trái phép tại Ngã tư Đồi Bim, khu vực Ngã tư cây xăng công 1 vào CTXM Bim Sơn.

Hỗ trợ phương tiện phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức cưỡng chế các tổ chức, các nhân vi phạm theo kế hoạch. Lập biên bản và xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ.

**1.4. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn:**

Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thị xã, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch để phối hợp với UBND các xã phường thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm làm hỏng kết cấu hạ tầng công cộng (vỉa hè, rãnh thoát nước,...) được giao quản lý. Đảm bảo hệ thống chiếu sáng đô thị vào ban đêm và hỗ trợ phương tiện giúp UBND các xã phường thực hiện công tác xử lý vi phạm.

**1.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thị xã:**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hội viên và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, về đường thông hè thoáng, nâng cao ý thức trong nhân dân, để mọi người dân tự giác thực hiện không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vi phạm pháp luật và làm mất mỹ quan đô thị; thực hiện nghiêm kế hoạch này.

**2. Thi đua khen thưởng, và xử lý trách nhiệm:**

**2.1.** Kết quả thực hiện Kế hoạch là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu hàng năm của tập thể: các phòng, ban, UBND phường xã, và cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong việc lãnh chỉ đạo nhiệm vụ được giao.

**2.2.** Các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ được xem xét đánh giá khen thưởng theo quy định.

**2.3.** Các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm: Chủ tịch UBND các xã phường, Trưởng các phòng ban, đội trưởng đội kiểm tra quy tắc đô thị bị xử lý trách nhiệm theo Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, theo quy định về trách nhiệm người đứng đầu của UBND thị xã và các quy định pháp luật có liên quan.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, Trưởng các phòng ban; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị, phản ánh về phòng Quản lý đô thị để cùng phối hợp giải quyết và báo cáo Chủ tịch UBND thị xã những nội dung vượt thẩm quyền./.

**Nơi nhận :**

- Ban ATGT tỉnh (b/c)
- TT: Thị Ủy, HDDND thị xã (b/c);
- Ban Tuyên giáo thị ủy;
- UB MTTQ Thị xã;
- Các ban ngành đoàn thể;
- UBND các xã phường;
- Công an thị xã;
- Các phòng: QLĐT, VHHT;
- Lưu VP.



**Tổng Thanh Bình**